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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งใหม่ 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) 
          

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระ

ราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่าน Application IR PLUS AGM ซึ่งจะมีการ

จัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น 

ผู้ใช้งาน หรือ Username ของผู้เข้าร่วมประชุม และวันเวลาของการเข้าร่วมประชุมและการเลิกประชุม รวมทั้งมี

การบันทึกภาพและเสียงการประชุม ผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น นอกจากนี้การดำเนินการ

ประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของที่หน่วยงานกำกับดูแล

บริษัทจดทะเบียนไทย เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราช

กำหนดว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการถ่ายทอดสดจาก

ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเลขที่ 160 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม 

1.  นายปรีชา นันท์นฤมิต  กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ 
      กรรมการผู้จัดการ 
2. นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
3. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4. นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
5. นายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ กรรมการและกรรมการบริหาร 
6. นางสาววัชราภรณ์ สุวินยช์ัย  กรรมการ 
7. นายอภิรักษ์ กาญจนคงคา  รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน 
 
โดยคิดเป็นร้อยละ 85.71 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน 
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กรรมการผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

นายธัชพล กาญจนกูล  ประธานกรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

นายสมคิด เตียตระกูล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด 

ก่อนเริ่มประชุม 

นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท อี 
ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Application IR PLUS AGM และชี้แจงข้อมูลต่อที่
ประชุมดังนี้  

เพื่อความสะดวกรวดเร็วและเพื่อความเรียบร้อยในการประชุมจะเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ 
ตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น 
ๆ และขอชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

1) ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงผ่าน Application IR PLUS 
AGM โดยกดท่ีช่องลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แล้วกดยืนยัน 

2) เมื่อประธานที่ประชุมแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้น ลงมติในแต่ละวาระ ระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงภายใน
ระยะเวลาที่บริษัทแจ้งให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และกดยืนยันการลงคะแนน 

3) การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออก
จากจำนวนเสียงทั้งหมดและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย  

4) สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในระยะเวลาที่บริษัทแจ้งให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
นั้นๆ บริษัทจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย เนื่องจากเป็นการลงคะแนนผ่าน Application แบบ
ออนไลน์ ดังนั้น จึงไม่มีกรณีของบัตรเสีย  

5) ผู ้ถือหุ ้นสามารถเปลี ่ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการ
ลงคะแนนในระบบเพื่อทำการรวบรวมคะแนนเสียง เมื่อแจ้งปิดการนับคะแนนแล้วผู้ถือหุ้นไม่สามารถ
ย้อนกลับไปออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก 

6) สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะ บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามท่ีผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว 

7) วิธีการนับคะแนนเสียง 1 หุ้นจะเท่ากับคะแนนเสียง 1 คะแนนเสียง 
8) การประชุมในครั้งนี้ มีการกำหนดวาระการประชุม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติจาก

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ด้วยสัดส่วนที่แตกต่างกันไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้   
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- วาระท่ี 1 วาระท่ี 3 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 และวาระที ่7  

ต้องได้รับการลงมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

- วาระที่ 6 ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- วาระท่ี 2 เป็นเรื่องแจ้งเพ่ือทราบไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน 

กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับวาระนั้น ๆ โดยตรง โดยสามารถคลิกที่ไอคอนคำถามและพิมพ์ข้อซักถามหรือแสดง

ความคิดเห็นผ่าน Application IR Plus AGM ได้ตลอดเวลาจนกว่าจะทำการปิดวาระนั้น ๆ 

9) สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอแนะความคิดเห็นอ่ืน ๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับวาระการประชุม

ในแต่ละวาระท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระที่ 8 หัวข้อ พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ 

10)  กรณีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถใช้สิทธิออก

เสียงในวาระที่เข้าร่วมประชุมและยังไม่มีการลงมติเท่านั้น โดยบริษัทจะรวมจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวน

หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ดังต่อไปนี้ 

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง     จำนวน     2 ราย รวมจำนวนหุ้นได้   62,037,185 หุ้น  

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ  จำนวน   45 ราย  รวมจำนวนหุ้นได้  849,035,373 หุ้น  

ผู้ถือหุ้นออนไลน์  จำนวน   11 ราย  รวมจำนวนหุ้นได้    51,723,994 หุ้น 

ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์ จำนวน     1 ราย  รวมจำนวนหุ้นได้              100 หุ้น 

รวมจำนวน 59 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 962,796,652 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.0828 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้ทั้งหมด 3,997,864,980 หุ้น ซึ่งไม่ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 38 วรรค
หนึ่ง 

อย่างไรก็ตามเนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งใหม่ หลังจากบริษัทนัดประชุมผู้ถือหุ้น 
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 แล้ว แต่ปรากฏว่าไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม 
คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใหม่ขึ้นในวันนี้  ทั้งนี้ตามข้อบังคับข้อ 38 ของ
บริษัทกำหนดไว้ว่าการประชุมครั้งใหม่นี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม ในโอกาสนี้ขอเชิญคุณปรีชา 
นันท์นฤมิต ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวันนี้ กล่าวเปิดประชุมค่ะ 
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เริ่มการประชุม เวลา 14.15 น. 

คุณปรีชา นันท์นฤมิต ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และเริ่มดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1       พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 
  ประธาน นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 8 เมษายน 2565 

โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นำขึ้น
เว็บไซต์ของบริษัทและส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว 

  ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีคำถาม
หรือความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565 
คุณชลธิชา พุ่มพฤกษ์ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม 
จำนวน 2 ราย รวมเป็นจำนวน 1,105,000 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 61 ราย รวม
เป็นจำนวน 963,901,652 หุ้น  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือประจำปี 2565 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้ 

 

 
 
วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2565 (แบบ  56-1 One Report) และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565  

 ประธาน ขอมอบหมายให้คุณชลธิชา พุ่มพฤกษ ์รายงานข้อมูลประจำปีและผลการดำเนินงาน รอบปี 
2565 โดยสรุปต่อท่ีประชุม 

 คุณชลธิชา พุ่มพฤกษ์ บริษัทได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (แบบ 56-1 One Report) และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอ โดยอยูใ่นรูปแบบ 
QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียนและบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว ดิฉันขอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 โดยสรุปสาระสำคัญให้ที่
ประชุมทราบดังนี้ สำหรับปี 2565 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,511 ล้านบาท ลดลง 668 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับปี 2564 เนื่องจากผู้ผลิตสินค้าขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตสินค้า 
ส่งผลกระทบต่อการสั่งซื้อและส่งมอบสินค้าให้กับบริษัท อีกท้ัง ในปี 2565 สถานการณ์โรค COVID-
19 ผ่อนคลายลงกว่าปี 2564 จึงทำให้ความต้องการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ชะลอลง 

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จำนวน )เสียง(  953,901,652 - 10,000,000 - 

ร้อยละ 100.0000 - - - 
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 รายละเอียดผลการดำเนินงานสำหรับรอบปี 2565 อยู่ในแบบ 56-1 One report ประจำปี 2565 ใน
หน้าที่ 52 ถึง 84 

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม  

ผู้ถือหุ้นออนไลน์ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลงเป็นโรคติดต่อที่
ต้องเฝ้าระวัง หรือในอนาคตจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นหรือโรคประจำฤดูกาล ความต้องการของ
เครื่องมือทางการแพทย์ยังมีอยู่หรือไม่ 

ประธาน ปัจจุบันและตลอดช่วงเวลา 2 ปี ที่ผ่านมาโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนส่วนใหญ่มีการ
เตรียมการเพื่อรองรับการรักษาโรคโควิด-19 ซึ่งจัดเป็นโรคประจำถิ่น อย่างไรก็ตามในภาวะปัจจุบัน
โรงพยาบาลหรือหน่วยงานด้านสาธารณสุขยังคงมีความต้องการเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับการ
รักษาผู้ป่วยโรคทั่วไป ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยหนัก เช่น เครื่องช่วยหายใจที่ต้องใช้
ช่วยชีวิตผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยวิกฤติ ซึ่งถือว่ายังเป็นไปตามมาตรฐานสำหรับความต้องการเครื่องมือ
ทางการแพทย์ แต่ไม่ได้มีการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเพื่อรักษาโรคโควิด-19 แล้ว เนื่องจากเครื่องมือยังมี
เพียงพอสำหรับการรักษาในปัจจุบัน 

ผู้ถือหุ้นออนไลน์ ในไตรมาสที่ 1/2566 ผลการดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มดีขึ้นหรือไม่ 

ประธาน ตามที่เรียนแจ้งผู้ถือหุ้นแล้วว่าในสถานการณ์ปัจจุบันความต้องการเครื่องมือแพทย์ยังคง
เป็นไปตามปกติมาตรฐานสำหรับธุรกิจการจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ แต่ด้วยปัญหาจากทั่ว
โลกในช่วงที่โรคโควิด-19  ระบาดหนักในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ผู้ผลิตมีการผลิตสินค้าเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนมาก ภาวะเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลทำให้บริษัทผู้ผลิตสินค้าขาดแคลน
วัตถุดิบในการผลิตสินค้าโดยเฉพาะ ชิพ ซึ่งเป็นผลกระทบต่อเนื่องจนถึงช่วงต้นปีนี้ ทำให้ในช่วงไตร
มาส 1/2566 ยังมีปัญหาการส่งของล่าช้าอยู่ 

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีคำถาม
หรือความเห็นเป็นอย่างอ่ืน  

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
(แบบ 56-1 One Report) และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และ
รายงานของผู้สอบบัญชี 

 ประธาน ขอมอบหมายให้คุณชลธิชา พุ่มพฤกษ์ นำเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
คุณชลธิชา พุ่มพฤกษ์ บริษัทจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report (ในรูปแบบ QR 
Code) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2565 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังกล่าว
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ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด แล้วเห็นว่าถูกต้อง
ครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปแล้ว  

 ขอนำเสนอโดยสรุปสาระสำคัญดังนี้ 
งบแสดงฐานะทางการเงิน  
สินทรัพย์รวมทั้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจาก 
ลูกหนี้การค้าลดลง รายได้ของบริษัทลดลง ซึ่งเป็นผลกระทบจากการขาดแคลนวัตถุดิบของผู้ผลิต 
ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ตามความต้องการทำให้ยอดขายของบริษัทลดลง 
หนี้สินรวม ทั้งในงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนด้วยสัดส่วนที่เท่ากัน 
คือ ร้อยละ 19 เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมตามกำหนด 
ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2565 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มข้ึนจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นและผล
ประกอบการของปี 2565  
งบกำไรขาดทุน 
ปี 2565 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวมจำนวน 1,492 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31 
เมื่อเทียบกับป ี2564 เนื่องจากในปี 2565 ผู้ผลิตสินค้าอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ขาดแคลน
วัตถุดิบในการผลิตสินค้า เช่น ชิพ ซึ่งเป็นส่วนประกอบในการผลิตเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ 
ทำให้ไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้บริษัทได้ทันและไม่เพียงพอตาม Order ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่าง
หารือกับผู้ผลิตเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซ่ึงบริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณาเพ่ิมคู่ค้าเพ่ือ
ลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตสินค้า อย่างไรก็ตามคาดว่าผลกระทบในเชิงลบ
จากกรณดีังกล่าวจะเป็นเพียงระยะเวลาสั้น ๆ  
ประกอบกับในปี 2564 บริษัทได้รับผลกระทบเชิงบวกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
Covid-19  เนื่องจากมีความต้องการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนมาก จึงทำให้ปี 
2564 บริษัทมีรายได้สูง เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายปี 2565 ซึ่งสถานะการณ์ Covid -19 ผ่อน
คลายดีขึ้นแล้ว จึงทำให้เห็นว่ายอดขายปี 2565 ลดลงกว่าปี 2564 รายละเอียดงบการเงิน งบกระแส
เงินสด และผลการดำเนินงานสำหรับรอบปี 2564 ปรากฏตามรายงานประจำปีแบบ 56-1 One 
report ประจำปี 2564 หน้าที ่55 ถึง 84  
ในส่วนของกำไรสุทธิ ในปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 53 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 93 
จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากในปี 2564 บริษัทมีรายการรับรู้ส่วนต่างจากการถอดงบการเงิน
ของบริษัทย่อยออกจากงบการเงินรวมจำนวน 559 ล้านบาท ซึ่งเป็นการรับรู้รายได้เพียงครั้งเดียว
จากการทำรายการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ในธุรกิจความงาม 
ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีคำถาม
หรือความเห็นเป็นอย่างอ่ืน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
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มติที่ประชุม    ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้  

 
 
 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2565 และงดการจัดสรรกำไร

สุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
ประธาน ด้วยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสะสมอื่น  ๆ ตามที่บริษัท
กำหนด แต่เนื่องจากงบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะของกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัท
ยังมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 2,109 ล้านบาท บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ
ดำเนินงานของปี 2565 ได้ รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ซึ่งบริษัทจัดทำ (ใน
รูปแบบ QR Code) ซึ่งอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน และบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2565 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย  

  ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีคำถาม
หรือความเห็นเป็นอย่างอ่ืน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ (พิธีกร) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย รวม
เป็นจำนวน 240,000 หุ ้น ทำให้มีผ ู ้ถ ือห ุ ้นเข ้าร ่วมประชุมทั ้งส ิ ้น  62 ราย รวมเป็นจำนวน 
964,141,652 หุ้น  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2565 และงดการ
จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้   

 
 
 

  

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จำนวน )เสียง(  963,901,652 - - - 
ร้อยละ 100.0000 - - - 

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จำนวน )เสียง(  964,135,652 - 6,000 - 
ร้อยละ 100.0000 - - - 



    

หน้า 8 จาก 13 
        

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ 
 ประธาน ก่อนเริ่มประชุมวาระที่ 5 กระผมขอมอบหมายให้คุณรุจพงศ์ ประภาสะโนบล ทำหน้าที่

ประธานที่ประชุมแทนในวาระนี้ และขออนุญาตออกจากห้องประชุม พร้อมกับคุณจักรกริสน์ โลหะ
เจริญทรัพย์ และคุณพิพัฒน์ ยิ่งเสรี ในฐานะกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อต่อ
ที่ประชุมเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งครับ 

 คุณรุจพงศ์ ประภาสะโนบล ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวาระท่ี 5 และดำเนินการตามลำดับดังนี้  
 ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการ

ออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนาน
ที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งแต่อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการได้อีก ซึ่งในปีนี้กรรมการที่
ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ 
(1) นายปรีชา นันท์นฤมิต กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
(2) นายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ กรรมการ กรรมการบริหาร 
(3) นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
อนุกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการซึ ่งไม่รวมกรรมการ 3 ท่านที ่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั ้งนี้  พิจารณา
กลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนโดยเห็นว่าบุคคลซึ่งต้องออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน มี
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่เก่ียวข้องเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท  

 นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่านายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรง
ตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี ่ยวข้องและข้อกำหนดที่เกี ่ยวกับ
กรรมการอิสระ มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็น
อิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติโดยย่อของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม
จอภาพและบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

 ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีคำถาม
หรือความเห็นเป็นอย่างอ่ืน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็น
รายบุคคลให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง การลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ผู้
ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง และสามารถใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล ตามลำดับดังนี้ 

 ท่านแรก ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายปรีชา นันท์นฤมิต กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร อีกวาระหนึ่ง 
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ท่านที่สอง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ กลับเข้า
ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร อีกวาระหนึ่ง  
ท่านที่สาม ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อีกวาระหนึ่ง  

มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติดังนี้ 
1) อนุมัติแต่งตั้งนายปรีชา นันท์นฤมิต ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร อีก
วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

 

 2) อนุมัติแต่งตั้งนายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ กรรมการและกรรมการบริหาร อีกวาระหนึ่งด้วย
คะแนนเสียงดังนี้ 

 
 

3) อนุมัติแต่งตั้งนายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนและอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 
 
 

 คุณรุจพงศ์ ประภาสะโนบล เชิญคุณปรีชา นันท์นฤมิต คุณจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ และคุณ
พิพัฒน์ ยิ่งเสรี กลับเข้าห้องประชุม และแสดงความยินดีกับท้ัง 3 ท่าน 

 คุณปรีชา นันท์นฤมิต กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ไว้วางใจแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
และทำหน้าที่ประธานที่ประชุมต่อไป  

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 
 ประธาน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ

เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่น ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือจะให้มีผลต่อไปจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ได้ ซึ่งบริษัทมีนโยบายมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้
เสนอค่าตอบแทนกรรมการซึ่งกำหนดโดยเปรียบเทียบอัตรากับอุตสาหกรรมเดียวกันและเพียงพอที่จะจูง
ใจรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ สำหรับปี 2566 คณะกรรมการมีมติเห็นควรให้เสนอต่อที่ 

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จำนวน )เสียง(  939,053,987 287,660 24,800,005 - 

ร้อยละ 99.9694 0.0306 - - 

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จำนวน )เสียง(  926,616,812 287,660 37,237,180 - 
ร้อยละ 99.9690 0.0310 - - 

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จำนวน )เสียง(  963,164,993 287,660 688,999 - 

ร้อยละ 99.9701 0.0299 - - 
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 ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2565 โดย 
 มีรายละเอียดดังนี้  

สำหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการบริหารกำหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ย
ประชุม/ต่อครั้ง และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
จัดสรรเงินค่าตอบแทนให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือ
หุ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท 
ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีคำถาม
หรือความเห็นเป็นอย่างอ่ืน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี  2566 วงเงินไม่เกิน 
5,000,000 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทน
กรรมการให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้ 

 
 
 
 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 

ประธาน เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพ่ิมเติม) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวน
เงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี  
สำหรับปี 2566 นี้ คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วมีมติ
อนุมัติให้เสนอเรื่องการแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี  2566 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
1. นายสมคิด เตียตระกูล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ  
2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ 

 ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 เปรียบเทียบ ปี 2566 
 

 2565 ปี 2566 (ปีที่เสนอ) 
ประเภท 

(บาท/เดือน/
คน) 

กรรม 
การบริษัท 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

อนุกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยง 

กรรมการ 
บริหาร 

กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

อนุกรรมการ 
บริหารความ
เสี่ยง 

กรรมการ 
บริหาร 

กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

ประธาน 50,000 30,000 20,000 15,000 20,000 50,000 30,000 20,000 15,000 20,000 

กรรมการ 28,000 25,000 15,000 10,000 15,000 28,000 25,000 15,000 10,000 15,000 

 วงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท  วงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท 

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จำนวน )เสียง(  964,080,652 61,000 - - 

ร้อยละ 99.9937 0.0063 - - 
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3. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 หรือ 
4. นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 หรือ 
5. นางสาวเกษณี สระทองพูล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262  
สังกัดบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีปี 2566 และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาส ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได ้ให้บริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอ่ืนของ บริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด เข้า
ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้และให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าวเป็นผู้ทำการ
สอบทานตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  
ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับ
บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความ
เป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี  2566
กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2566 รวมเป็นเงินจำนวน 2,500,000 บาท เป็นอัตราเดิม
เท่ากับปี 2565 ไม่รวมค่าบริการอ่ืน (Non- Audit Fee) รายละเอียดดังนี้  
รายการตรวจสอบ/สอบทานงบการเงิน ปี 2565 

(บาท) 
ปี 2566 
 ปีที่เสนอ 
(บาท) 

เพ่ิม/ลด 
% 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 1,250,000 1,250,000 - 
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรามาส (3ไตรมาส) 1,200,000 1,200,000 - 

ค่าสอบทานแบบ 56-1 One Report 50,000 50,000 - 
รวม 2,500,000 2,500,000 - 

 ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือ
ความเห็นเป็นอย่างอ่ืน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
1. นายสมคิด เตียตระกูล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ  
2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ 
3. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 หรือ 
4. นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 หรือ 
5. นางสาวเกษณี สระทองพูล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262  
สังกัดบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีปี 2566 และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาส โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นดังนี้ 

 ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี    จำนวน 1,250,000 บาท  
 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)  จำนวน 1,200,000 บาท 
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 ค่าสอบทาน แบบ 56-1 One Report  จำนวน 50,000 บาท  
รวมเป็นเงินจำนวน 2,500,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 
 
 
 
วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธาน ขณะนี้วาระต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใด
ต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม หรือแสดงความเห็นเป็น
อย่างไร ท่านสามารถคลิกท่ีไอคอนคำถาม และพิมพ์คำถามหรือข้อสงสัยผ่าน Application IR PLUS 
AGM ได้เลยครับ  
ผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติมดังนี้ ขอติดตามเรื่องการดำเนินการเพื่อปลดเครื่องหมาย C และแผนการ
ทำกำไรของบริษัท  
ประธาน บริษัทมีแผนและดำเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหากรณีหลักทรัพย์ถูกขึ้นเครื่องหมาย C อย่าง
ต่อเนื่อง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมขออนุญาตชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป อีกครั้งในการ
ประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ไขฐานะทางการเงินของบริษัท สำหรับไตรมาสที่ 1/2566 ซึ่งจะจัดขึ้น
ภายในเดือนนี้อีกครั้งครับ 
ผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้บริหารแจ้งแผนกลยุทธ์ปีนี้และปีหน้า 
ประธาน ธุรกิจหลักของบริษัทคือธุรกิจเครื่องมือแพทย์ และบริษัทมีแผนเพิ่มเติมในส่วนของธุรกิจที่
เป็นนวัตกรรม ซอฟแวร์ที่ใช้และเกี่ยวข้องกับธุรกิจเครื่องมือแพทย์ นอกจากนี้ยังมีแผนการต่อยอด
ธุรกิจโดยการเพ่ิมสินค้าและผลิตภัณฑ์อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ เพ่ือต่อยอดให้มี
ผลการดำเนินงานแบบก้าวกระโดดได้  ทั้งนี้กรณีปัญหาผู้ผลิตบางรายไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้
บริษัทได้ทันตามกำหนดซึ่งกระทบกระทบยอดสั่งซื้อ บริษัทมีแผนการแก้ไขปัญหาโดยการหาสินค้า
และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทดแทนสินค้าที่ขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต อย่างไรก็ตามบริษัทและผู้บริหาร
ไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องการจ่ายเงินปันผล โดยยังมีแผนการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่อง
การผลขาดทุนสะสม ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่จะดำเนินการในปีนี้ ปีหน้าครับ 
ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการประชุมครั้งหน้าจะสามารถจัดแบบ On site ได้หรือไม ่
ประธาน ขอพิจารณาสถานการณ์อีกครั ้ง สำหรับการประชุมในครั้งนี ้เป็นการประชุมออนไลน์ 
เนื่องจากเห็นว่าโรคโควิด-19 เริ่มกลับมาระบาดอีกครั้ง หลังจากเทศกาลที่เป็นวันหยุดต่อเนื่องจึง
พิจารณาเป็นการประชุมแบบออนไลน์ครับ  
ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีคำถาม
หรือความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จำนวน )เสียง(  964,141,652 - - - 

ร้อยละ 100.0000 - - - 
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ประธาน บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในวันนี้ เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่าน
ใดสนใจสามารถติดตามดูย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.eforl-aim.com 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา กระผมในนามตัวแทน
คณะกรรมการของบริษัท ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และขอปิด
การประชุม 

เลิกประชุมเวลา 15.33 น. 
 
 

                  
ลงชื่อ_____________________________ประธานที่ประชุม 

                                                                       (นายปรีชา นันท์นฤมิต) 
                                                                      ประธานกรรมการบริหาร 


